

สโมสรนักศึกษา ม.หาดใหญ่ร่วมกับสสส. “จัดมหกรรมกีฬาหะมาดเกมส์ครั้งที่ 9”

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการมหกรรมกีฬาหะมาดเกมส์ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามี

นายปวีณวัฒน์ เวยสิทธิ์ นายคณบดีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า โครงการมหกรรมกีฬาหะมาดเกมส์ครั้งที่ 9 ซึ่งได้ทำพิธีเปิด วันที่ 21 มกราคม 2552 มีขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และการแสดงคอนเสิร์ตของเยาวชน และพิธีปิด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามี โดยมี รศ.ดร.วัน เตชพิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

เนื่องจากเป็นกีฬาที่จัดตามประเพณีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามแผนประจำปีซึ่งมีความต้องการให้นักศึกษา มีความรักความสามัคคีรัสม



แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างสาขาวิชาและคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและเพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์

นายปวีณวัฒน์ กล่าวว่าในการจัดโครงการดังกล่าวมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 65,000 บาท และ ได้รับประมาณจากจำนวน 40,000 บาท ซึ่งมีส่วนจาก กฤษฎา มงคลวิสิษฐ์ หัวหน้างานสโมสร



และพัฒนาศึกษาภาพนักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นายคณบดีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยว่าเป็นการร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพร้อมและเชียร์และการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ห่วงไกลสุธา ยาเสพติด ของนักศึกษา โดยมีสาขาวิชาคณะเจ้าร่วมดังต่อไปนี้ สาขาการจัดการ สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ



วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดกองเชียร์ การประกวดขบวนพาเหรด

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษา มีความรักในสถาบันของตนเอง เพื่อให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด นายคณบดีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวทิ้งท้าย

รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติดิชะอะห์วัน

ส่วนของประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง เปตองชาย เปตอง

หญิง เทนนิสชาย เทนนิสหญิง เทเบิลเทนนิสหญิง บาส เตะบอลชาย บาส เตะบอลหญิง